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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2566 
ของ 

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 
************************************************************************************** 

ประชมุ ณ วนัองัคาร ที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานสาขาของบรษัิท โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์
ชัน้ท่ี 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

เริม่การประชมุเวลา 14.00 น. 
โดยบรษัิทไดม้อบหมายให ้นางสาวณฐัมณฑ ์พลูพิพฒันนัท ์รบัหนา้ที่เป็นพิธีกรผูด้  าเนินรายการ และก่อนที่จะเขา้

สูก่ารประชมุพิธีกรไดเ้ชิญใหท้ี่ประชุมไดร้บัชมวีดีทศันแ์นะน าบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่เขา้รว่มการประชุมไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบั
ธุรกิจของบรษัิทไดด้ียิ่งขึน้ และล าดบัตอ่ไป พิธีกรไดท้ าการแนะน าขอ้มลูเก่ียวกบับรษัิทฯ เบือ้งตน้ ดงันี ้

- บรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน  220,811,609 บาท 
- ทนุช าระแลว้ 200,811,609 บาท 
- แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน 200,811,609 หุน้ 
- มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

โครงสรา้งการบริหาร ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ด ารง
ต าแหนง่ ประธานกรรมการบรษัิท และนายอภิชาติ ชโยภาส ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวม
ทัง้สิน้ 10 ทา่น เป็นผูก้  าหนดนโยบาย ยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธใ์นการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ   

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

พรอ้มทัง้ การบรหิารงาน บรษัิทยงัไดม้ีคณะกรรมการ ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการ รบัผิดชอบบรหิารงานอีก 5 สาย
งาน ไดแ้ก่ สายงานปฏิบตัิการเดินเรือ สายงานพฒันาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบญัชีและ
การเงิน  และสายงานอ านวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นแผนงานใหบ้รรลเุปา้หมาย  

 

ในการประชมุในวนันีม้ีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะเขา้รว่มการประชมุดงันี  ้
จ านวนผูถื้อหุน้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉันทะมาเขา้ร่วมการประชุมรวม 38 รายนับรวมจ านวนหุน้ได ้

128,184,483 คิดเป็นรอ้ยละ 63.8332% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัทเป็นอนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุม
ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 

 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   ในสว่นของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ
ปฏิบตัิในการประชุม  พิธีกรไดเ้รียนชีแ้จง วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้
กฎเกณฑข์องที่ประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ตามกฏระเบียบและขอ้บงัคบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ที่ถือ  ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย /ไม่เห็นดว้ย/ 
หรอืงดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่ในแตล่ะวาระ และไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได ้ เวน้แต่ใน
กรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทย ใหถื้อหุน้และดูแลผลประโยชนแ์ทน สามารถแยก
ลงคะแนน  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบั
จ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใชใ้บลงคะแนนที่ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กลา่วขา้งตน้ 
จะถือการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
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2. ในการนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เท่านัน้ 
โดยใหผู้ถื้อหุน้ที่ไดอ้อกเสียง  ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ใหย้กมือขึน้ เพื่อที่เจา้หนา้ที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา
บนัทกึและสรุปผลใหท้ราบตอ่ไป และในการนบัคะแนนในครัง้นีม้ี นายกฤษฎา คณุสมบตัิ เป็นพยานในการนบัคะแนน เพื่อ
ความโปร่งใสและตรวจสอบไดใ้นการนบัคะแนน ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบ
เปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส 

3. เพื่อใหบ้รษัิทมีการปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ที่ดี ดงันัน้ บริษัทจะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุม  ทัง้ในกรณี  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ขอใหท้่านผูถื้อหุน้
กาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงนามในบตัรลงคะแนนแลว้ขอใหย้กมือขึน้ 
จากนัน้ จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผูถื้อหุน้  เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเป็นจ านวนเท่าใด และเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยใน
ภายหลงัทัง้หมด ส าหรบัท่านผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ไดร้บับตัรลงมติตัง้แต่ลงทะเบียนนัน้ หมายความว่า ผูถื้อหุน้ไดอ้อก
เสยีงลงมติในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้แลว้  โดยมติดงักลา่วจะระบไุวส้อดคลอ้งกบัมติที่ผูถื้อหุน้ในหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว
แลว้ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ตอ้งการซกัถามกรุณาแจง้ช่ือและนามสกุล ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นดว้ยทุกครัง้ เพื่อประโยชนใ์นการจัดท าบนัทึกการประชุม ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือความเห็นที่
นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่บรษัิทขอความกรุณาใหส้อบถามหรอืใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชมุ 

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะน า ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและที่
ปรกึษาบรษัิท ซึง่เขา้รว่มประชมุในวนันี ้ประกอบดว้ย 

 

กรรมการบรษัิทที่เขา้รว่มประชมุ 
1. ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ ุ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายสมศกัดิ ์หม่มว่ง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายชาตร ีศิรพิานชิกร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายพานิช พงศพ์ิโรดม                  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการอิสระ 
5. นายอนนัต ์เกตพุิทยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายชยัวฒุิ จิตราคนี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอิสระ  
7. นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา        กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นายวงศกร พิธุพนัธ ์ กรรมการ 
10. นายอภิชนม ์ชโยภาส กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

โดยมีกรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 10 ทา่น จากคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 10 ท่าน คิดเป็น 100% ของ
คณะกรรมการบรษัิท 
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ผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้ประชมุ    
นายประวิทย ์  วิวรรณธนานตุร ์

ที่ปรกึษากฎหมาย 
นายธีระพร พว่งเจรญิ 
 

ล าดับต่อไป พิธีกรไดก้ล่าวเชิญ ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัทท าหนา้ที่เป็น
ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้เขา้สูก่ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 

 

ประธานฯ ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่เขา้ร่วมการประชุม เมื่อองคป์ระชุมครบถว้นแลว้ จึงขอท าการเปิดการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ตามระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2565 
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที่ 

28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา้เรสซิเดน้ท ์ชัน้ที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรชัดาภิเษก แขวงรชัดาภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมแลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมฯ และไดน้ าส่ง
ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของ
บริษัทแลว้ โดยบริษัทไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
ปรากฏรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 1 

ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมไปทีละหนา้ รวมทัง้หมด 26 หนา้ เริ่มจาก
หนา้แรก ไปจนถึงหนา้สดุทา้ย และประธานฯไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่ตอ้งการสอบถามหรอืเสนอใหข้อ้คิดเห็นใดหรอืไม ่ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถาม หรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนบัคะแนน 
พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 จะตอ้ง

ผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง 

มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 

เมษายน 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,184,481 100.0000% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

http://www.rajaferryport.com/
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่ 2 วาระพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของ
บรษัิทประจ าปี 2565 วาระนีไ้ม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2565 เพื่อใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานและ
กิจกรรมของบรษัิทท่ีไดป้ฏิบตัิงานในรอบ 1 ปีที่ผา่นมา ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงาน
ประจ าปีในรูปแบบรหสัคิวอารโ์คด้ (QR Code) และไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุทราบวา่ การด าเนินงานของบรษัิทประกอบดว้ยกิจกรรมทางธุรกิจหลกั 
3 กิจกรรมหลกั ( Business Units ) ประกอบดว้ย  

 

1 ธุรกิจการเดินเรอืเฟอรร์ี(่Ferry)  และทา่เรอื (Ferry Port) 
โดยบรษัิทมีเรอื Ferry ทัง้หมด 14 ล  า และทา่เทียบเรอื 3 แหง่ ไดแ้ก่ 1) ท่าเรือดอนสกั มีจ านวนท่าเทียบเรือส าหรบั

เรอืเขา้-ออก จ านวน 5 ท่า มีความสามารถในการน าเรือเขา้ออกไดท้กุ 15 นาที  2) ท่าเรือเกาะสมยุ มีจ านวนท่าเทียบเรือ
ส าหรบัเรือเขา้-ออก จ านวน 4 ท่า และ 3) ท่าเรือเกาะพะลวย มีจ านวนท่าเทียบเรือส าหรบัเรือเขา้-ออก จ านวน 2 ท่า ซึ่ง
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ช่วงไตรมาสที่ 1/2566 ที่ผ่านมา ในสว่นท่าเทียบเรือเกาะพะงนั เป็นท่าเทียบเรือของเทศบาลเกาะพะงนั 
ซึง่บรษัิทขอใชท้า่ในการใหบ้รกิาร 

การเดินเรือเฟอรร์ี่ใหบ้ริการรบัส่งคนโดยสารและยานพาหนะของบริษัท จะประกอบดว้ย 3 เสน้ทางหลกั ไดแ้ก่ 
เสน้ทางระหวา่ง ทา่เรอืดอนสกั – ทา่เรอืเกาะสมยุ ทา่เรอืดอนสกั – ทา่เรอืเกาะพะงนั และทา่เรอืเกาะสมยุ – ทา่เรือเกาะพะ
งนั และอนาคตก็จะเปิดใหบ้รกิารทา่เทียบเรอืเกาะพะลวยในช่วงไตรมาสที่ 2/2566 

 

2 ธุรกิจรถขนสง่Transportation 
ธุรกิจรถขนส่งคนโดยสาร จะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อย บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จ ากัด( RP 

Transportation) ประกอบดว้ยรถบสัใหญ่ และรถตู ้โดยมีเสน้ทางหลากหลายเสน้ทาง อาทิเช่น จากสนามบินสรุาษฎรธ์านี 
มายงัท่าเรือดอนสกั และจากท่าเรือดอนสกัไปยงัสถานที่ต่างๆหรือโรงแรมในเกาะสมยุ เกาะพะงนั หรือจะเป็นจากสถานี
รถไฟ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีเขา้เกาะสมยุ และเกาะพะงนั แบบลกัษณะของการ Transfer แบบตอ่เนื่อง เช่ือมต่อการเดินทาง
จากรถขนสง่ไปยงัเรอืเฟอรร์ี ่และไปยงัสายการบิน หรอืรถไฟ  

ทัง้นี ้ธุรกิจรถขนสง่คนโดยสารของ RP Transportation ยงัมีการเช่ือมต่อการขนสง่คนโดยสารออกจากเกาะ ซึ่ง
สามารถเดินทางต่อเนื่องลกัษณะของการ Transfer กบัพนัธมิตรในการดินรถไปยงัจุดส าคญัต่างๆ อาทิเช่น จงัหวดัภเูก็ต 
จงัหวดักระบ่ี ทา่เรอือา่วนางเพื่อไปยงัเกาะพีพี หาดไรเ่ลย ์เกาะลนัตา และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  

 

3 ธุรกิจการขนสง่สนิคา้พสัดแุละคลงัสนิคา้ Logistic & Warehouse 
เป็นธุรกิจเพิ่มเติมของบรษัิทยอ่ย RP Transportation ในช่ือ RPT LOGISTIC ที่มีอตัราการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึน้

เรื่อย ๆ โดยลกัษณะของธุรกิจ เป็นการใหบ้ริการขนสง่สินคา้และพสัดเุขา้สูเ่กาะสมุย และเกาะพะงัน โดยมีการรบัสินคา้
และพสัดผุา่นพนัธมิตรทางการคา้เช่น Kerry Express , NIM Express ,TP Logistic , GLOBAL House  และ HomePro 
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Business Updates Partner ช่วงปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไดข้ยายความรว่มมือกบัพนัธมิตรระดบัแนวหนา้ในแตล่ะดา้น 
ทัง้ดา้นนวตักรรม เทคโนโลยี โซลชูั่น สายการบิน ผูใ้หบ้ริการขนสง่โดยสาร และขนสง่โลจิสติกส ์เพื่อกา้วสูค่วามเป็นผูน้  า
ดา้นบรกิารโลจิสติกสค์รบวงจรที่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ 

 

การน าเทคโนโลยีนวตักรรมและโซลชูั่นมาเสรมิธุรกิจ (Innovation Technology and solution)  
บรษัิทไดร้ว่มมือในการท าธุรกิจกบักลุม่ SABUYTECH บรษัิท สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าเทคโนโลยี

ใหมม่าเสรมิการบรกิารของบรษัิท โดยไดม้ีการน าตูจ้  าหนา่ยสนิคา้และบรกิารแบบอตัโนมตัิมาเป็นตวัเสริมในการใหบ้ริการ
ลกูคา้ โดยเรยีกวา่ ตูV้ending ซึง่มีทัง้ตูจ้  าหนา่ยอาหาร จ าหนา่ยน า้และเครือ่งดื่ม ซึง่เป็นกิจกรรมที่เป็นเทรนดอ์ยู่ในขณะนี ้
ตูV้ending บรษัิทน ามาจดัตัง้ในพืน้ท่ีทา่เรอื ในเรือเฟอรร์ี่ และจุดต่างๆในพืน้ที่เกาะ สมยุ และเกาะพะงนั และมีการขยาย
ไปยงัตวัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี และจงัหวดันครศรธีรรมราชในอนาคต 

บรษัิทจบัมือกบับิทาซซ่า Bitazza ซือ้ตั๋วโดยสารรถและเรือ ดว้ยวอลเล็ท Wallet รายแรกของธุรกิจเดินเรือ ในนาม 
“Raja point” เพื่อเสรมิเทคโนโลยีใหมใ่นการจองตั๋วโดยสารผา่นเทคโนโลยีบลอ็กเชน เพื่อรองรบัไลฟ์สไตลด์ิจิทลัเพิ่มความ
สะดวกใหก้บัลกูคา้กลุม่ New Gen 

   
Promotion สง่เสรมิการขาย ในรอบปีที่ผา่นมา  
- ซือ้ตั๋วรถยนต ์ไป-กลบั ลงเรือทนัที ประหยดัเงินค่าจอง ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจอง น ารถลงเรือไดเ้ร็วขึน้ 

เช็คอินก่อนเดินทาง 1 ชั่วโมง วางแผนการเดินทางกลบัได ้
- จองหรอืเปลีย่นตั๋วฟร ีไมม่ีคา่ธรรมเนียม ฟรคีา่บรกิารเปลี่ยนเที่ยวเรือ แจง้ลว่งหนา้ 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 

แจง้ผา่น LINE , Facebook หรอื Callcenter 
- ใช ้RAJA POINT แลกซือ้ตั๋วผูโ้ดยสารเรอืทกุเสน้ทาง 1 แถม 1 
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สมาชิกสว่นลดสะสมคะแนน Rajaferry Membership  
- สมคัรสมาชิก Rajaferry Membership รบัฟร ีVoucher ตั๋วโดยสารเรอืไดท้นัที 
- สมคัรสมาชิกคุม้ทกุเที่ยว แคส่มคัรสมาชิกกบัราชาเฟอรร์ี ่ลดทนัที 10% เมื่อซือ้ตั๋วโดยสารรถหรอืเรอื 

 
 

Business Updates Phaluai Port (ท่าเรือแห่งใหม่!)   
นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมทราบว่า ท่าเรือใหม่ ท่าเรือเกาะพะลวย บริษัทฯไดล้งทนุในสิทธิการ

เช่าจากกรมธนารกัษ์ เพื่อสรา้งทา่เทียบเรอืแหง่ใหม ่ใกลห้มูเ่กาะอา่งทอง จดุยทุธศาสตรใ์นการเดินเรอืใหม ่เหมือนเกาะพะ
งนั หรือเกาะพีพี เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยขณะนีท้่าเทียบเรือเสร็จแลว้ 100% แต่ยงัคงมีงานก่อสรา้งอาคารสถานที่
ตา่งๆ ไดแ้ก่ อาคารพกัคอย หอ้งจ าหนา่ยตั๋วโดยสาร ลานจอดรถ ซึ่งขณะนีง้านก่อสรา้งคืบหนา้ไปมากกว่า 80% คาดแลว้
เสรจ็ในไตรมาส 2/2566 
 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอผลการด าเนินงานใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาก็เป็น
อีกปีหนึ่งที่จะตอ้งฝ่าฝันอุปสรรคและปัจจัยต่างๆที่สรา้งผลกระทบที่ส  าคัญใหบ้ริษัท ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามรสัเซีย -
ยูเครน ที่สร้างอุปสงค์ อุปทาน ท าให้เกิดการปรับตัวของราคาน ้ามันโลกที่เพิ่มสูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อราคาน ้ามัน
ภายในประเทศ ติดราคาเพดานช่วง 29.00-35.00 บาท ตลอดทัง้ปีที่ผา่นมา สง่ผลใหต้น้ทนุในการใหบ้รกิารของปีที่ผ่านมา
เพิ่มสงูมากขึน้ โดยขอสรุปตวัเลขผลการด าเนินงานเป็นดงันี ้

ผลประกอบการรายไดร้วม ปี 2565 กลุม่บริษัทมีรายไดร้วมอยู่ที่  534.19 ลา้นบาท โดยปี 2564 มีรายได ้372.81 
ลา้นบาท ปี 2563 มีรายได ้503.68 ลา้นบาท รายไดเ้พิ่มขึน้จากการผอ่นคลายมาตราป้องกนัโควิด-19 ท าใหป้ระชาชนเริ่ม
มีการเดินทางมากขึน้ในปีที่ผา่นมา 

ปี 2563 2564 2565 
รายไดร้วม (หนว่ย : ลา้นบาท) 503.68 372.81 534.19 
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โดยแบง่ประเภทรายไดร้วม ดงันี ้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือ จ านวน 483.08 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรถโดยสาร/Logistics จ านวน

23.51 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการจ าหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซือ้ 19.29 ลา้นบาท  และรายไดอ้ื่น 8.31 ลา้นบาท 

ประเภทรายได ้(หนว่ย : ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

   รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเดนิเรอื 458.62 345.11 483.08 

   รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรถโดยสาร/Logistics 10.31 4.40 23.51 

   รายไดบ้รกิารอื่น 0.11 0 0 

   รายไดจ้ากการจ าหนา่ยอาหารและสนิคา้สะดวกซือ้ 28.45 15.24 19.29 

   รายไดอ้ื่น 6.19 8.06 8.31 

  รายไดร้วม 503.68 372.81 534.19 
 

แบง่รายไดแ้ยกตามเสน้ทางการใหบ้รกิารเดินเรอื ดงันี ้
รายไดจ้ากการใหบ้ริการเดินเรือ เสน้ทาง อ าเภอดอนสกั – อ าเภอเกาะสมยุ เป็นจ านวนเงิน 275.52 ลา้นบาท  

เสน้ทาง อ าเภอดอนสกั – อ าเภอเกาะพะงนั จ านวน 170.47 ลา้นบาท  และเสน้ทาง อ าเภอเกาะสมยุ – อ าเภอเกาะพะงนั 
เป็นเงินจ านวน 37.09 ลา้นบาท  รวมทกุเสน้ทาง 483.08 ลา้นบาท สงูกวา่สองปีที่ผา่นมา 

รายไดแ้ยกตามเสน้ทางการใหบ้รกิารเดินเรอื (หนว่ย : ลา้นบาท) 

เสน้ทาง ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะสมยุ 276.15 204.66 275.52 
อ าเภอดอนสกั - อ าเภอเกาะพะงนั 150.85 113.98 170.47 

อ าเภอเกาะสมยุ - อ าเภอเกาะพะงนั 31.58 26.47 37.09 

รวม 458.59 345.11 483.08 
 

ประกอบดว้ยคา่ใชจ้่ายดงันี ้
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร ของปี 2565 จ านวน 513.23 ลา้นบาท โดยมีตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย จ านวน 28.87 

ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร จ านวน 70.99 ลา้นบาท และตน้ทนุทางการเงิน 17.43 ลา้นบาท 
รายละเอียดคา่ใชจ้า่ย 2563 2564 2565 

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 455.68 407.52 513.23 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 37.90 24.20 28.87 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 78.34 66.38 70.99 
คา่ใชจ้า่ยอื่น (R4) 12.09 0 0 
ตน้ทนุทางการเงิน 14.45 13.90 17.43 

 

จะเห็นไดว้า่ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร ของปี 2565 จ านวน 513.23 ลา้นบาท ปรบัเพิ่มขึน้จากปี 2564 ประมาณ 
100 ลา้นบาท โดยปัจจยัหลกัที่ท  าใหต้น้ทนุในการขายและบริการเพิ่มสงูขึน้ จากอตัราน า้มนัเชือ้เพลิงที่ใชใ้นการเดินเรือ
เพิ่มสงูขึน้ โดยเฉลี่ยแลว้น า้มนั Diesel B7/20/10 จะอยู่ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 32 บาทต่อลิตร ซึ่งสงูกว่าปี 2564 ที่ราคา
น า้มนัเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 บาทต่อลิตร ซึ่งสงูขึน้กว่าเท่าตวั และน า้มนัเตา ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21 บาทต่อลิตร 
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และในปี 2564 อยู่ที่ราคาเฉลี่ย 16 บาทต่อลิตร ซึ่งเพิ่มสูงขึน้เช่นเดียวกัน โดยปัจจัยเกิดจากปัญหาสงครามระหว่าง
ประเทศรสัเซียและยเูครนนบัแตต่น้ปี 2565 ที่ผา่นมา 

ราคาตน้ทนุน า้มนั (บาทตอ่ลติร) 

เดือน 
Diesel B7/20/10 น า้มนัเตา 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 

มกราคม 19.73 29.85 12.97 19.97 

กมุภาพนัธ ์ 21.82 27.69 14.41 20.21 

มีนาคม 21.40 30.22 15.31 25.89 

เมษายน 21.25 27.30 15.07 27.39 

พฤษภาคม 22.24 32.68 14.74 25.72 

มิถนุายน 22.76 34.23 16.12 25.10 

กรกฎาคม 23.06 34.16 16.67 22.10 

สงิหาคม 22.38 34.22 16.39 21.28 

กนัยายน 24.37 34.19 18.17 19.41 
ตลุาคม 28.30 33.76 19.08 18.94 

พฤศจิกายน 27.30 35.23 18.47 18.19 

ธนัวาคม 28.94 35.74 18.09 18.66 
 

จากตน้ทุนในการใหบ้ริการเพิ่มสงูขึน้ จึงส่งผลใหผ้ลประกอบการของบริษัท ประจ าปี 2565 มีผลประกอบการ
ขาดทนุส าหรบัปี 74.90 ลา้นบาท และขาดทนุขัน้ตน้ 5.44 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี นอ้ยกว่าปี 2564 และ 2563 ซึ่งมีผล
ประกอบการขาดทนุ 110.10 ลา้นบาท และ 78.38 ลา้นบาทตามล าดบั  

 
2563 2564 2565 

ก าไรขัน้ตน้ 10.59 -59.99 -5.44 
ก าไรส าหรบัปี -78.38 -110.1 -74.9 

 

จึงขอใหท้ี่ประชมุรบัทราบตามที่น  าเสนอขา้งตน้ 
ประธานฯ กล่าวใหท้ี่ประชุมทราบว่า จากที่ผูบ้ริหารไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานใหท้ี่ประชุมรบัทราบมาแลว้นัน้              

ผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความประสงคจ์ะสอบถาม หรอืแสดงความคิดเห็นอยา่งไร ขอเรยีนเชิญสอบถามและเสนอแนะ  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้
ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายอดเิรก พิพฒันปั์ทมา ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
1.1 อยากทราบแนวคิดในการพัฒนาเกาะพะลวย ทราบว่า
บริษัทได้มีการลงทุนสร้างท่าเรือไปแล้ว 100 กว่าล้านบาท 
การคา้ขายในเกาะพะลวยเป็นอย่างไร และมีการลงทนุซือ้เรือ
ส าหรบัการเดนิเรือในเสน้ทางดงักล่าว อยากทราบว่าผูบ้ริหารมี
แนวคดิอย่างไรในการท าโครงการดงักล่าว ผลตอบรบัอย่างไร 

1. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
1.1 เกาะพะลวยปัจจุบนัมีการสรา้งโรงไฟฟ้าประมาณ 1เมกะ
วตัตแ์ละมีโรงแรมอยู่ประมาณ 7 แห่ง และในอนาคตจะมีการ
ลงทุนสร้างโรงแรมเพิ่มขึน้อีก การสร้างท่าเทียบเรือเกาะ
พะลวยเป็นการต่อยอดการเดินเรือไปจากท่าเรือดอนสัก 
เน่ืองจากใชเ้วลาในการเดนิทางไม่ถงึ 1 ชั่วโมง 
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1.2 ในแง่ของการลงทุนไม่ทราบว่า ก่อนท่ีบริษัทจะลงทุน 
ผูบ้ริหารไดท้  าการศกึษาหรือไม่  ว่าจะมีการคืนทนุ Pay Beck 
เม่ือไร ปริมาณผูโ้ดยสารท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างไร  สาเหตุท่ี
ถามเน่ืองจากเกาะดังกล่าวยังไม่ค่อยมีช่ือเสียง ก็เลยคิดว่า
เกาะดงักล่าวจะมีนกัทอ่งเท่ียวเพียงพอคุม้ค่าการลงทนุหรือไม่ 
1.3 ทราบว่าบริษัท พยายามPromote กระตุน้เศรษฐกิจใน
เกาะนีด้ว้ย ซึ่งหนึ่งท่ีเป็นข่าวในสาธารณะว่า บริษัทอยากให้
เป็นศนูยข์องการคา้กระทอ่ม แนวความคดิผูบ้รหิารเป็นอย่างไร 
1.4  การท าธุรกิจกับกลุ่ม SABUYTECH ของตูV้ending มี
ลักษณะท าธุรกิจอย่างไร เป็นการร่วมลงทุนกัน หรือเก็บส่วน
แบง่รายได ้สดัส่วนรายไดแ้บง่ผลประโยชนอ์ย่างไร 
1.5 เรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนกบับิทาซซ่า Bitazza ท่ีแลก
เป็นเหรียญในการใช้บริการ เพ่ือท าใหเ้ราดูทนัสมัย อยากให้
ผูบ้ริหารช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่ามีประโยชนอ์ย่างไร เน่ืองจาก
คิดว่าผูถื้อหุน้หลายท่านก็ยังไม่เขา้ใจ การใชเ้หรียญแตกต่าง
อย่างไรกับการจองออนไลน์ อยากทราบว่าการลงทุนบริษัท
ขาดหวงัอย่างไร 
1.6 จากการสังเกตจะเห็นไดว้่า บริษัทเรามีการลงทุนมาโดย
ตลอด เม่ือวัดประสิทธิภาพกับผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็น 
Return on asset (ROA) อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ หรือ 
Return on Equity (ROE) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้
ถือหุน้ ไม่ไดเ้ลย ผลการด าเนินงานลงมาเรื่อยๆ ถ้าเรายังคง
ลงทนุเรื่อยๆ เราคงไม่เห็นผลก าไร และท่ีหนา้กงัวลคือหนีร้ะยะ
ยาวก็เพิ่มขึน้ ปัจจุบนัก็ประมาณ 320 ลา้นบาท ปีท่ีดีๆ ก าไรก็
ไม่ค่อยเยอะ ก่อนโควิดบริษัทก าไรอยู่ท่ีประมาณ 22 ลา้นบาท 
จงึอยากถามวา่ผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาผลตอบแทนท่ีเหมาะสมใน
การลงทนุหรือไม่ 
1.7 เรื่องคา่โดยสารที่รายงานว่ามีการปรบัขึน้ราคา ไม่ทราบว่า
ขึน้ก่ีเปอรเ์ซนต ์
1.8 เรื่องความปลอดภัยในการใหบ้ริการ พอดีไดเ้ขา้ไปดูใน
เว็บไซตบ์ริษัท เห็นป้ายแจง้ว่าหยุดใหบ้ริการ ในเสน้ทาง เกาะ  
สมุยและเกาะพะงัน และเรื่องอุบตัิเหตุท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่
น่าเกิดขึน้เลย อย่างเรื่องของเรือมาเทียบท่าแลว้โดนคล่ืนซัด 
กระแทก กบั ท่าเทียบเรือ ท  าใหเ้รือรั่ว เป็นสิ่งท่ีคาดไม่ถึง และ
เม่ือยอ้นไปดปีู 2563 แลว้ก็มีกรณี ของเรือล่ม บริษัทขนรถขยะ 
แลว้เรือก็อับปาง จึงเกิดความกังวลว่า ระบบในการ Security 
หรือISOของบรษิัท มนัมีมาตรฐาน รดักมุเพียงใด ท่ีจะเช่ือไดว้่า 
Operation ของบริษัทมันปลอดภัย ท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดความ
สญูเสีย 

เราได้เห็นลักษณะการท่องเ ท่ียวท่ี เป ล่ียนแปลงไปของ
นกัท่องเท่ียว  นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมักชอบการท่องเท่ียว
ใน เกาะ ท่ี มี ธ ร รมชาติมาก  และ เ งี ยบสงบมากขึ ้น  ซึ่ ง
นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียว Fullmoon Party เกาะพะงัน ภายหลัง
งานเสร็จสิน้ มกัจะขา้มเกาะไปยงัเกาะพะลวย ดว้ยเป็นเกาะท่ี
เงียบสงบ มีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ์มีฝูงนกเงือก และค่าใชจ้่ายใน
เกาะคอ่นขา้งจะมีราคาถกู  
ปัจจุบนั บริษัทไดเ้ตรียมแผนในการซือ้เรือเฟอรร์ี่ต  ่ากว่า 500 
ตนักรอส เพ่ือใชใ้นการเดินเรือในเสน้ทางดงักล่าว คาดการณ์
ว่าจะสามารถน าเรือมาได้ภายในเดือนพฤษภาคม และ
โครงการนีค้าดการณว์า่จะเป็น Springboard ของบรษิัท 
เกาะพะลวยมีการพฒันาเตบิโตเพิ่มขึน้ มีการขนส่งของอุปโภค
บริโภคเขา้เกาะมากขึน้ และอนาคตจะมีงานก่อสรา้งเพิ่มมาก
ขึน้ จะสะทอ้นใหเ้หน็วา่จะคลา้ยเกาะพีพี เม่ือ 20 ปีท่ีแลว้ 
1.2 บริษัทมีการจัดท า  Financial Feasibility แต่การลงทุน
ก่อสร้างล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว ้เน่ืองจากปัญหาสถานการณ ์           
โควิด-19 จากการศึกษาประมาณการคุม้ทุน Break Even 
ประมาณ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี สิ่งหนึ่งท่ีบริษัทจ าเป็นจ าตอ้ง
ท า เพ่ือใหก้ารบริการเดินทางไปยังเกาะท่องเท่ียวครบวงจร 
เกาะสมยุ เกาะพะงนั เกาะพะลวย และอนาคตบริษัทวางแผน
จะเช่ือมต่อเกาะเต่าดว้ยใหไ้ด้ อีกทัง้ นักท่องเท่ียวยุคใหม่เนน้
การทอ่งเท่ียวท่ีสามารถเดนิทางไดเ้อง เนน้อิสระ สามารถขบัรถ
ท่องเท่ียวไดเ้อง ดงันัน้ การขนส่งรถขา้มเกาะจึงเป็นจุดส าคญั
ในโครงการนี ้สามารถเดินทางเช่ือมต่อทัง้สามเกาะแบบครบ
วงจร  
1.3 เรื่องของศนูยก์ารคา้ใบกระทอ่ม เกิดจากแนวคิดท่ีว่าบริษัท
ประกอบธุรกิจท่ีใกลก้ับแหล่งเพาะปลูกจ านวนมากในภาคใต ้
อีกทั้ง พืชกระท่อมก็ เ ป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ ง ท่ีสามารถลด
เบาหวานความดันได้ จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนในการ
ท าอาหาร โดยบริษัทท าโครงการรับซื ้อพืชกระท่อมจาก
ชาวบา้น เพ่ือส่งจ าหน่าย แตด่ว้ยสรรพคณุท่ีชดัเจนผูรู้จ้ริงยงัไม่
มี จงึไม่ไดข้ยายงานเพิ่มเตมิ และดว้ยความนิยมท่ีลดลง บริษัท
จงึชะลอโครงการดงักล่าวไว ้
1.4 ธุรกิจตูV้endingกับกลุ่ม SABUYTECH เป็นลักษณะเก็บ
ส่วนแบง่รายได ้โดยการน าตูV้ending ไปติดตัง้ เติมสินคา้ เก็บ
เงิน และแบ่งส่วนแบ่งรายได ้โดยบริษัทเป็นผูซ้ือ้สินคา้ในการ
ไปเติม ก าหนดราคา แบ่งก าไร บริษัทไม่ได้มีการลุงทุน
มากมาย 
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 ดว้ยสาเหตุท่ีบริษัทใช้แนวคิดในการตั้งตู้Vending แทนการ
จ าหน่ายสินคา้ทั่วไป ส่วนหนึ่งเน่ืองจากช่วงสถานการณ์โควิด
19 ปัญหาใหญ่ท่ีพบในพื้นท่ี คือเรื่องของการหาแรงงาน 
คนท างานนอ้ยมาก จึงจ าเป็นตอ้งทดลองปรบัเปล่ียนวิธีการใน
การด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็มีขอ้ดีเน่ืองจากลูกคา้ชอบท่ีจะยอด
เหรียญบริการตวัเอง อีกทัง้ สามารถน าตูไ้ปวางจุดต่างๆนอก
พืน้ท่ีบรษิัทไดด้ว้ย 
1.5 บริษัทไดห้ารือกับ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย ์ไม่ใหใ้ชค้  าว่า 
เหรียญ อยากใหใ้ชค้  าว่า POINT  จึงเกิดเป็น RAJA POINT 

ท  ากบั Bitazza เป็นลกัษณะของ Freedom Wallet คลา้ยกบั
การซือ้ Voucher ล่วงหนา้ และ Voucher ดงักล่าวสามารถใช้
สิทธิประโยชน์ในระบบของบริษัท เช่น สามารถจองเรือ ใช้
บริการเรือไดท้ันที เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุน้ทางการตลาด 
ตามเทรนในปัจจุบนั สาระส าคญัคือเรื่องของ Ecosystem ท่ี
ตอ้งมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนหนึ่ง เม่ือมีกลุ่มลูกคา้ใช้บริการ ก็จะ
เพิ่มจ านวนคนใชเ้พิ่มขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งปัจจุบนัมีการน า RAJA 
POINT มาใชบ้รกิารประมาณ 1 ลา้น POINT แต่ก็ยงัไม่ไดต้าม
แผนท่ีวางไว ้ซึ่งบริษัทวางแผนการใชง้านตัง้เป้าไวท่ี้ 50-100 
ลา้น POINTแต่ก็ตอ้งอดทน เน่ืองจากมีคนคิดว่าเป็น Crypto 
Money ซึ่งแตกต่างกันอย่างมาก ของบริษัทเป็นรูปแบบคลา้ย 
Voucher ซึ่งส  าคัญมากต่อการท าธุรกิจเพ่ือก้าวให้ทันตาม
เทคโนโลยีในอนาคต และสามารถเช่ือมต่อกบัการบริการอ่ืนใน
เกาะได ้เช่น สามารถขยายการใช ้POINT ไปยงัโรงแรมในกลุ่ม
ธุรกิจไดใ้นอนาคต และการด าเนินงานก็ไม่ไดใ้ชเ้งินลงทนุ เป็น
การงานของ Bitazza บรษิัทแคร่องรบัการใชง้านและ Promote 
1.6 ค  าถามก็คือ ลงทุนแล้วได้อะไรตอบแทน ต้องท าความ
เขา้ใจก่อนว่าธุรกิจหลกัของบริษัท เป็นธุรกิจท่ีถูกควบคมุราคา 
บริษัทพึ่งจะไดป้รับราคาเม่ือกลางปีท่ีผ่านมา จากท่ีไม่ไดไ้ม่
ปรบัมากว่า 10 ปี และเริ่มใชค้่าโดยสารใหม่เม่ือตน้ปี 2566 ท่ี
ผ่านมา  
ถา้เราท าแต่เรือ การเติบโตก็จะนอ้ย ถา้สงัเกตจะเห็นไดว้่าเรา
ท าเรื่อง Logistic และ เดนิรถโดยสาร Transport ซึ่งปีท่ีผ่านมา
ธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตกว่าเป้าหมายท่ีบริษัทวางไว ้ดว้ย
ธุรกิจดงักล่าวไม่มีการควบคุมราคาโดยรฐั การลงทนุท่ีผ่านมา 
การสรา้งท่าเทียบเทียบเรือดอนสักท่า 4-5 ท  าใหก้ารบริการดี
ขึน้รวดเร็วมากขึน้ สามารถออกเรือไดท้กุ 15 นาที และรองรบั
การเดนิเรือท่ีมากขึน้ เม่ือบรษิัทเดนิเรือไปยงัเกาะพะลวย  
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 หากจะถามว่า จะลงทุนต่ออีกหรือไม่ ตอบไดท้นัทีเลยว่าบริษัท
ตอ้งลงทนุต่อ เน่ืองจากมีการเปิดประเทศเต็มท่ีแลว้ และตวัเลข
นักท่องเท่ียวเริ่มทยอยเพิ่มขึน้ ซึ่งจริงๆแล้ว ปีท่ีผ่านมาน่าจะ
ดีกว่านี ้เน่ืองดว้ยการชะลอการปรบัค่าโดยสาร ท าใหต้น้ทุนใน
การใหบ้รกิารไม่สอดคลอ้งกบัราคาคา่โดยสารที่จ  าหน่าย 
ปีนีบ้ริษัทก็ยังมั่นใจอยู่ถา้หากเป็นไปตามแผน น่าจะพลิกฟ้ืนได ้
และหากธุรกิจเกาะพะลวยสามารถเดินได้ รายไดท่ี้จะเกิดขึน้ก็
น่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 3/2566 
ตอนนีบ้รษิัทไดว้า่จา้งบรษิัท Event organizer มาท าโปรโมชั่นใน
เกาะ สิ่งหนึ่งท่ีหลายท่านยงัไม่รูเ้ก่ียวกบัเกาะพะลวยคือ ในพืน้ท่ี
เกาะมีเกจิอาจารยด์งั สถานท่ีปฏิบตัิธรรม ช่ืออาจารยป์ระเสริฐ 
อทุยัเฉลิม ซึง่มีลกูศษิยเ์ป็นชาวตา่งชาตมิากมาย เป็นท่ีสนใจของ
ชาวต่างชาติด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทก็ยอมรับว่าในการลงทุน
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาอาจจะยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็
ยังไม่ไดท้  าให้บริษัทเสียหายแต่ประการใด แต่อย่าลืมว่าหาก
บริษัทไม่ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม มีเรืออย่างเดียวก็ไม่
สามารถใช้เรือเขา้เทียบท่าไดเ้พราะฉะนั้นท่าเทียบเรือก็เป็นสิ่ง
หนึ่งที่ส  าคญัท่ีจะตอ้งลงทนุเช่นกนั 
1.7 การขึน้อตัราคา่โดยสารเฉล่ียแลว้จะขึน้ไม่เกิน 15% 
1.8 เรื่องแรกกล่าวคือ เรือ R10 ท่ีประสบอุบัติเหตุ บริษัทได้
ด  าเนินการ กูเ้รือ ใหเ้รือลอยล าเสร็จเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ใชเ้วลา
เพียงไม่ ก่ีวัน สาเหตุของเรือ  R10 เ น่ืองจากโดนลมพายุพัด
กระแทกทา้ยเรือ ช่วงท่ีเรือแตกจะเกิดบริเวณขา้งตวัเรือไม่ไดเ้กิด
จากใตแ้นวน า้ มนัเกิดจากเหตสุุดวิสยั ถา้เกิดจากของแข็งใตน้  า้ 
จรงิๆ เรือท่ีเขา้ออกล าอ่ืนๆก็ตอ้งไดร้บัความเสียหายเช่นเดียวกนั
ดว้ย  เป็นการพัดทา้ยเรือกระแทกเขา้กับท่าเทียบเรือท าใหข้า้ง
เรือเกิดรูรั่ว สาเหตท่ีุเรายืนยนัวา่เป็นเหตเุกิดจากภยัธรรมชาตินัน้ 
ก็เน่ืองจากในวนัเดียวกนั เรือแถบปากพนงั ก็ไดร้บัอุบตัิเหตจุาก
คล่ืนลมเช่นเดียวกัน และพัดจมไปหลายล า อย่างไรก็ดีขอให้
ทราบว่าตอนนี้ได้กู้เรือเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อเสียคือจาก
เหตุการณ์ดงักล่าวมีน า้มันรั่วไหลออกไปประมาณ 5,000 ลิตร 
ตอนนีบ้ริษัทได้จัดการเคลียรปั์ญหา ในการก าจัดน า้มันต่างๆ 
หมดแลว้  
เรือ R10 ภายหลงัจากการกูเ้รือเรียบรอ้ยก็จะน าเขา้กรุงเทพฯเพ่ือ
ท าการซอ่มแซม หากจะถามวา่เสียหายหนกัมากหรือไม่ในกรณีนี ้
คาดการณว์่าไม่น่าจะเกินประมาณ 4-5 ลา้นบาท ซึ่งก็ไม่ไดม้าก
จนเกินไป เป็นค าถามท่ีดีมากครับซึ่งเป็นค าถาม เดียวกับท่ี
ผูบ้รหิารไดป้ระชมุที่จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี เรื่องแผนเรือจมก็ดีเรื่อง
แผนอบุตัเิหตหุนา้ทา่เทียบเรือก็ดี 
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 ปัจจุบันบริษัทมีการท าแผนฉุกเฉินไว้ แต่ดว้ยช่วงหลัง 2-3 ปีท่ี
ผ่านมาตัง้แต่เหตุการณ์โควิด-19 พนักงานเข้า-ออกเป็นอย่าง
มาก ท าใหพ้นักงานใหม่อาจจะไม่ไดเ้รียนรูใ้นการท าแผน เม่ือ
เกิดเหตุการณ์จริงก็อาจจะท าใหเ้กิดการตกใจ เพราะฉะนัน้ เรา
จึงคิดว่า แผนดงักล่าวท่ีมีอยู่ อาจจะตอ้งน ามาฝึกซอ้มเรียนรูก้ัน
ใหม้ากขึน้ อย่างไรก็ดีแผนดงักล่าวก็ไดจ้ดัท  ามานานหลายปีแลว้ 
ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้ว่าอาจจะตอ้งมีการปรบัท าแผนฉุกเฉิน
ดงักล่าวใหม่ เพ่ือใหเ้ป็นปัจจบุนั และจะใหซ้อ้มแผนกนับอ่ยๆ  
หากจะถามเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยบริษัทยืนยันไดว้่า
บริษัทมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียบพรอ้ม ตามกฎเกณฑข์อง
กรมเจ้าท่า  ไม่ว่าจะเป็น สายดับเพลิง  ถังดับเพลิง ป๊ัมน ้า 
สญัญาณไฟ และอ่ืนๆ ในกรณีของเรือR10โชคดีท่ีไม่มีผูใ้ดไดร้บั
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ดีก็เป็นบทเรียนใหก้บับริษัท
วา่การเขา้-ออกเรือ การดแูรงลมเป็นสิ่งส  าคญั 
 

2. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
2.1อนัดบัแรกตอ้งขอขอบคณุบรษิัท ท่ียงัคงมีการจดัประชมุ ผูถื้อ
หุน้ประจ าปีแบบ on site ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างมากท่ีจะใหผู้ถื้อ
หุน้ไดมี้ใชส้ิทธ์ิในการสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ท่ี 
2.2 ขออนุญาตสอบถามว่า ธุรกิจหลักของเราปัญหาหลักคือ
น า้มนั หากราคาน า้มนัไม่มีราคาสูง ผลประกอบการของบริษัทก็
คงจะดี ผูบ้รหิารมีแนวทางวิธีการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาเรื่อง
ราคาน า้มันท่ีสูงอย่างไร มีแนวทางในการใช้อย่างอ่ืนทดแทน
หรือไม่เพ่ือใหต้น้ทนุน า้มนัลดลง 
2.3 ไม่ทราบว่าปัจจุบนับริษัท มีการจ่ายดอกเบีย้ธนาคารอยู่ท่ี
ประมาณเท่าไหร่2.4 ในเรื่องของเกาะพะลวย ตามท่ีผู้บริหาร
ชีแ้จงว่าจะไดเ้รือเขา้มาในไตรมาส 2/2566 และจะเริ่มใหบ้ริการ
เต็มท่ีในไตรมาส 3/2566 จะเห็นไดว้่าช่วง High Season ของ
บรษิัทจะเป็นช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงทา้ยของปี
แลว้ก็หมายความว่าปี 2566 นีอ้าจจะตอ้งเป็นปีท่ีบริษัทอาจจะ
ตอ้งลดตน้ทุนค่าใชจ้่าย และเป็นปีท่ียากของบริษัทอีกปีหนึ่งใช่
หรือไม่ 
2.5 อยากทราบวา่ดว้ยธุรกิจของบริษัท เนน้ธุรกิจของการเดินเรือ
เป็นหลัก และแต่ละซีซั่น ก็ไม่เหมือนกันไม่ทราบว่า บริษัทมี
ช่วงเวลาใดหรือไม่ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งหยุดเรือ เน่ืองจากฤดกูาลหรือ
มรสุมหรือสภาพอากาศ เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย ต่อ
ทรพัยส์ินบรษิัทหรือหรือลกูคา้ 

2. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
2.2 ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีว่า หลายปีท่ีผ่านมาบริษัทไดมี้การท า
น า้มนัไบโอดีเซล ผสมในน า้มนัเชือ้เพลิงของเรือ ท  าใหล้ดตน้ทุน
ของราคาน า้มันดีเซลไดพ้อสมควร แต่ดว้ยปัจจุบันปัญหาของ
น า้มนัไบโอดีเซลคือ ตน้ทนุในการซือ้น า้มนั พืชน า้มนัไบโอดีเซล
ดงักล่าวมีราคาท่ีสงูมากซึง่สงูกวา่น า้มนัดีเซลดว้ยซ า้ 
ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารได ้มีการใชน้  า้มนัท่ีช่วยลดตน้ทนุ ดว้ยถูกกว่า
น า้มันดีเซลคือ ท่ีเรียกว่า น า้มันดีเซลทดแทน เป็นลักษณะของ
การเอาน า้มันจากโรงงานท่ีใช้แล้ว มาเข้ากระบวนการ กลั่น
ออกมาเป็นน า้มันใหม่ ซึ่งมีตน้ทุน ราคาท่ีต  ่ากว่า น า้มันดีเซล
ทั่วไป 
หากไม่มีวิธีการใหม่ๆเขา้มาช่วยในการลดตน้ทุนน า้มนัดีเซล จะ
บอกได้เลยว่า การลดต้นทุนในการใหบ้ริการแทบจะยากเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ดีบรษิัทไม่ไดยื้นยนัว่าน า้มนัชนิดดงักล่าว จะ
ใช้ดีและเป็นประโยชน์ได้ 100% เน่ืองจากน า้มันดังกล่าวก็มี
ปัญหาเรื่องของเขม่าควนัท่ีเกิดขึน้ 
ปัจจัยท่ีส  าคัญของการท าธุรกิจคือการควบคุมตน้ทุนค่าใชจ้่าย 
ซึ่ง 2-3 ปีท่ีผ่านมาจากสถานการณ์โควิด -19 หากบริษัทหรือ
ผู้บริหารไม่สามารถควบคุมตน้ทุนค่าใช้จ่ายได้ รับรองเลยว่า
สถานการณ์ของบริษัทจะตอ้งอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก
กวา่นีเ้ป็นอย่างมาก 
2.3 นายชาคริต  โอภาสอุดม อธิบายให้ท่ีประชุมทราบว่า 
ดอกเบีย้ ท่ีช  าระใหก้บัธนาคารของปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ีประมาณ 16 
ลา้นบาทตอ่ปี 
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 2.4  บริษัทขอเรียนชีแ้จงใหท้ราบว่าบริษัทไม่ไดน่ิ้งนอนใจกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ หลายปีท่ีผ่านมาจากสถานการณโ์ควิดบริษัทได้
ท  าสิ่งใหม่ๆเพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้บับริษัทมาตลอด ดงัท่ีอธิบายให้
ท่านผูถื้อหุน้ทราบว่า บริษัทมีการท าตูV้ending Machine มีการ
ขนส่งโลจิสติกส์อย่างจริงจัง  และพยายามผลักดันธุ รกิจ 
Transfer ของบริษัทย่อยอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันรายไดข้อง
ธุรกิจโลจิสติกสใ์นการขนส่งพสัดุสินคา้เขา้เกาะเริ่มมีการเติบโต
เพิ่มมากขึน้ ธุรกิจท่ีเราท าใหม่นั้นก็ไม่ได้มีการลงทุนอะไร
มากมายใช้อุปกรณ์ใช้รถขนส่งจากท่ีเรามีอยู่ส่วนใหญ่  และ
เพิ่มเตมิอีก ไม่ก่ีคนัเพ่ือใหค้รบวงจรในการขนส่ง 
การท าธุรกิจจะตอ้งมีการมองไปถึงในอนาคต เรามองอดีตอย่าง
เดียวไม่ไดเ้ราจะตอ้งวางแผนเพ่ืออนาคตกับตวัเลขท่ีมันจะตอ้ง
เพิ่มขึน้ จากการท ากิจกรรมท่ีมีมากขึน้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถ
เพิ่มรายได้ให้มากขึน้ บริษัทขอชี้แจงว่าการลงทุนของบริษัท 
ไม่ไดเ้ป็นการเพอ้ฝัน เป็นการลงทนุท่ีสามารถสรา้งใหเ้กิดรายได้
จรงิในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่ผูถื้อหุน้เท่านัน้ ไม่ใช่เพียงแค่ ลูกคา้
ทั่วไปเท่านัน้ ธนาคารก็ตอ้งใหค้วามเช่ือมั่น ต่อบริษัท ไม่งัน้ก็คง
ไม่ปล่อยใหบ้รษิัทลงทนุในจ านวนเงินดงักล่าว 
ในเรื่องของท่าเรือเกาะพะลวยท่าเรือเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  แต่ติด
ปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายท่ีจะตอ้งใชเ้รือท่ีขนาดต ่ากว่า 500 
ตนักอส ซึ่งอยู่ในระหว่างท่ีบริษัทด  าเนินการจัดหาเหมือนท่ีได้
เปรียบเทียบวา่ เกาะพะลวยนัน้ก็เหมือนเกาะพีพีเม่ือ 20 ปีท่ีผ่าน
มา  เม่ือ 20 ปีท่ีผ่านมาเกาะพีพีมีเพียงรีสอร์ทกระต๊อบเล็กๆ
ปัจจุบัน มี ท่ีพัก มีความเจริญเพิ่ มมากขึ ้น  เกาะพะลวยก็
เช่นเดียวกนั ปัจจบุนัอาจจะมีช่ือเสียงนอ้ยก็จริง แต่อนาคตมีการ
ลงทุน มีการก่อสรา้ง มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว อนาคตเกาะ
พะลวยก็อาจจะเป็นเกาะพีพีในอีก 10 ปีขา้งหนา้ก็ไดเ้ช่นกนั 
2.5 นบัแตเ่กิดเหตกุารณ ์ปี 2563 เก่ียวกบัเรือของบริษัทท าใหใ้น
ขณะนี ้กรมเจา้ท่าไดส้่งเจา้หนา้ท่ี มาอยู่ประจ าหนา้ท่าเทียบเรือ
ของบริษัทเกือบทุกท่า ซึ่งหากไม่ปลอดภัยเจา้หนา้ท่ีกรมเจา้ท่า
สามารถสั่งใหห้ยุดเรือไม่ใหว้ิ่งได้ แต่อย่างไรก็ดีนโยบายของ
บรษิัทหากมีคล่ืนลม คล่ืนสงูเกิน 2 เมตรบรษิัทจะไม่เดินเรือ ตาม
เง่ือนไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั และบรษิัทจะไม่เส่ียง 

3. นายวสันต ์พงษ์พุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ ไดแ้สดงความเห็นและ
สอบถามดงันี ้
3.1 ปีท่ีผ่านมาเราไดค้ยุกันเรื่องของผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
และผลประกอบการท่ีขาดทุน ผูบ้ริหารก็ใหค้วามหวงัในท านอง
วา่ ปีท่ีแลว้น่าจะเป็นปีท่ีดี แต่ผลประกอบการท่ีออกมาแต่ละไตร
มาสก็ชัดเจนว่า ผลประกอบการขาดทุน ในฐานะส่วนตวัผมได้

3. ประธานในท่ีประชมุ ไดน้อ้มรบัขอ้เสนอแนะของผู้ถือหุน้ในขอ้
ท่ี 3.1 และ 3.2 
3.3 นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชุมทราบว่าเรื่องของ
ตู้เวนดิ ้ง  Machine กับกลุ่มบริษัทสบาย ในส่วนของต้นทุน
ค่าใชจ้่ายในการขนก็ดีในการติดตัง้ก็ดีก็เป็นค่าใชจ้่ายของส่วนท่ี
บริษัทสบายเขาเป็นคนดูแลรบัผิดชอบบริษัทจะดูแลรบัผิดชอบ
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เจอหลายๆบริษัทท่ีคล้ายคลึงกับธุรกิจของเรา  เป็นบริษัท
ทางดา้นอุปโภคบริโภค แต่สิ่งหนึ่งท่ีคลา้ยกันคือการไม่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได ้ใหอ้ยู่ในกติกาท่ีสามารถสรา้งใหเ้ห็นก าไร 
ซึ่งเราไดอ้ภิปรายในเรื่องราวดงักล่าวนีใ้นปีท่ีผ่านมาก็เป็นการ
หารือกันจ านวนมาก ซึ่งข้าพเจา้โดยส่วนตัวแล้วก็พยายามจะ
อธิบายใหเ้หน็วา่ เม่ือก่อนเรามีรายไดอ้ยู่ประมาณ 700 ลา้นบาท 
ปัจจุบันอยู่ ท่ีประมาณ 500 ล้านบาท 2 ปีท่ีผ่านมา เจอ
สถานการณ์โควิด รายได้เหลือ 200-300 ล้านบาท สรุปผล
ประกอบการท่ีผ่านมาก็ขาดทุนมาตลอด สังเกตไดว้่าหากบริษัท
สามารถสรา้งรายไดอ้ยู่ท่ีประมาณ 700 ลา้นบาท ก าไรก็พอจะมี
เหลือ สุดทา้ยก็คงเหลือ margin ประมาณ 2-3 เปอรเ์ซ็นตเ์ท่า
นั้นเอง ซึ่งจะพิจารณาดูแล้วเป็นเรื่องท่ีไม่น่าเช่ือ  ท่ีธุรกิจการ
ทอ่งเท่ียวจะไดก้  าไรนอ้ยขนาดนี ้
3.2 ในเรื่องของค่าใชจ้่ายน า้มัน และกลไกราคาค่าโดยสาร ท่ี
ผูบ้ริหารรายงานว่าเป็นราคาท่ีถูกควบคุมโดยหน่วยงานราชการ 
ส่วนตวัขา้พเจา้ก็ยงัสงสยัว่าในเม่ือรฐับาลก็ยงัมีการช่วยเหลือมี
การปรับลดค่าน า้ค่าไฟตลอดเวลาเพราะเรื่องน า้มันแพง แล้ว
ท าไมธุรกิจของเราถึงไม่สามารถปรบัลดค่าใชจ้่ายได้ ซึ่งผูบ้ริหาร
แจง้ว่า ค่าโดยสารไดมี้การปลดล็อคเม่ือปีท่ีผ่านมา ไม่ทราบว่า 
เรื่องการปลดล็อคอตัราค่าโดยสาร จะเป็นเรื่องท่ีพอเพียงหรือไม่
ท่ีจะท าใหบ้ริษัทเห็นก าไรในปีนีไ้ด ้ซึ่งขา้พเจา้อึดอัดใจมากดว้ย 
4-5 ปีหลังท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษัทรูส้ึกว่าผลประกอบการจะ
ถอยหลงัมาตลอด 
3.3 ท่านผู้บริหารไดร้ายงานว่า บริษัทมีการเสริมรายไดจ้าก
รายไดส้่วนอ่ืนๆไม่วา่จะเป็น ตูV้ending Machine การเดินรถโลจิ
สติกส ์แต่ก็เป็นเพียงแค่ภาพ แต่ยงัไม่เห็นรายละเอียดของธุรกิจ
ว่าเป็นอย่างไร การท าธุรกิจตู ้Vending Machine มีค่าใชจ้่าย
อย่างไร หรือมีเพียงแค่การแบ่งสัดส่วนก าไรเท่านั้น  การแบ่ง
ค่าใชจ้่ายเป็นอย่างไร อยากใหผู้บ้ริหารช่วยอธิบายให้เห็นภาพ
มากกวา่นี ้
3.4 ตามท่ีผูบ้ริหารน าเสนอใหท้ราบว่าบริษัทมีการใหบ้ริการ
ขนส่งท่ีครบ Loop ประเด็นอยู่ ท่ีว่าการศึกษา Financial 
Facibility ส าคญัท่ีสุดคือการท า Financial Study ก่อน ว่าสิ่งท่ี
บริษัทก าลังจะลงทุนสามารถสรา้งก าไรไดม้ากนอ้ยจริงแค่ไหน 
คุม้หรือไม่กบัการลงทนุ อยากใหฝ่้ายบริหารช่วยขยายความใหผู้้
ถือหุน้ท่ีนั่งฟังอยู่ พอจะมีความหวงัว่าเราจะเพิ่มรายไดใ้นแต่ละ
ส่วนอย่างไร เรามีโปรเจคท่ีชดัเจนหรือไม่ ว่าเราจะวาง Position 
ของเรารายไดข้องเราไวอ้ย่างไร จะเป็นธุรกิจเหลือเท่าไหร่ ท่าเรือ
เท่าไหร่ รายไดแ้ต่ละส่วนก่ีเปอรเ์ซ็นต ์และการก่อสรา้งท่าเทียบ

ในส่วนของการเติมสินคา้การเก็บเงินและสรุปค่าใชจ้่ายร่วมกัน
เพ่ือแบ่งสัดส่วนรายไดซ้ึ่งบริษัทจะเป็นผูก้  าหนดราคาขายในแต่
ละจดุ ใหมี้ margin ท่ีเหมาะสม ซึ่งค่าใชจ้่ายหรือการลงทนุ แทบ
จะนอ้ยมากในการท าโปรเจคดงักล่าว 
ปัจจุบันมีการตัง้ตู้ไปแล้วทั้งหมดประมาณ 20-30 ตู้ ซึ่งมีการ
ตัง้เป้าหมายไวว้่า จะตัง้ตูV้ending Machine ใหไ้ด ้ประมาณ 
200 ตู้ ภายในปีนี้ อย่างไรก็ดีโปรเจคดังกล่าวนี้ก็หาใช่ว่าจะ
สมบรูณแ์บบ 100% เน่ืองจากการตัง้ตูV้ending Machine ในจุด
ตา่งๆก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้าท่ีไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหาร
ก็ตอ้งหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
เทรนในการตัง้ตูV้ending Machine เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีเป็นท่ี
นิยม เห็นไดจ้ากช่วง FullMoon Party ท่ีผ่านมา เติมสินคา้ไม่ทนั 
เน่ืองจากชาวตา่งชาตนิิยมเป็นอย่างมาก 
3.4 เรื่องของการศึกษา Financial Facibility บริษัทไดว้่าจา้ง
บริษัทท่ีปรึกษา ktbs ในการศึกษา Project ดังกล่าว จึงขอ
อธิบายครา่วๆว่าตามท่ีไดศ้กึษาเอาไว ้Break Event อย่างเร็วสุด
ประมาณ 3 ปี ช้าสุดก็ประมาณ 5 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารก็พยายาม 
อย่างเตม็ที่ใหค้ืนทนุใหเ้รว็ท่ีสดุภายใน 3 ปี ปัจจบุนัรายไดใ้นส่วน
ของการขนสินคา้ขึน้เกาะพะลวย ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทอ่ืน ใน
การขนสินคา้น าเรือเขา้เกาะ ครัง้หนึ่งรายไดอ้ยู่ท่ีครัง้ละประมาณ 
60,000 บาทต่อ เ ท่ียว  ซึ่ ง เ ป็นลักษณะของ เ รื อ เ ช่ า เหมา 
โดยเฉพาะการขนส่งวสัดกุ่อสรา้งขึน้เกาะ ในแตล่ะเท่ียว ครัง้หนึ่ง 
ประมาณ 100,000 บาทต่อเท่ียว ดว้ยเกาะยังมี สิ่งของจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภค อาทิเช่น 
น า้มนั แก๊ส รวมไปถงึน า้ดื่มดว้ย บรษิัทก็มี Project ท่ีจะน าสินคา้
ประเภทวสัดกุ่อสรา้งเขา้เกาะซึง่ไดต้ดิตอ่กบั Partner ในกลุ่มของ 
Global House HOMEPRO ไวแ้ลว้ 
ขอ้สังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ งานก่อสรา้งในพืน้ท่ีเกาะพะลวย 
เริ่มมีมากขึน้ ซึ่งการขนวัสดุก่อสร้าง ก็เป็นจุดหนึ่งท่ีจะสร้าง
รายไดเ้พิ่มใหก้ับบริษัท ขอ้ดีของเกาะนีค้ือมีการผลิตไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่าย ไฟฟ้าให้กับทั้งเกาะ ซึ่งหากไม่มี
ไฟฟ้าใชใ้นพืน้ท่ีเกาะ ฝ่ายบรหิารก็ไม่กลา้ท่ีจะลงทนุ 
ท่านผูถื้อหุน้กล่าวถูกตอ้งว่า รายไดห้ลกัของบริษัทกว่า 90% มา
จากธุรกิจการเดนิเรือ ซึ่งฝ่ายบริหารพยายามผลกัดนัธุรกิจตวัอ่ืน 
ท่ีไม่ไดโ้ดนก าหนดกฎเกณฑด์ว้ยราคาหรือกลไกใหมี้รายไดเ้พิ่ม
สงูขึน้ โดยวางแผนไวว้่าธุรกิจเก่ียวกบัการเดินรถหรือโลจิสติกสก์็
ดี จะตอ้งสรา้งรายได ้ใหก้บับรษิัทในสดัส่วนธุรกิจเรือ 60% ธุรกิจ
อ่ืนอีก 40% 
ท่ีดนิบนเกาะพะลวยส่วนใหญ่แลว้เป็นของกรมธนารกัษ์ ซึง่ที่ 



 
15/29 

 

 

 

เรือเกาะพะรวยลงทุนไปรอ้ยกว่าล้าน ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายท่ี
ลงทุนไปครบถ้วนแล้วหรือ ไม่ ช่วยขยายความโครงการเกาะ
พะลวยใหช้ดัเจนขึน้เพ่ือความมั่นใจของผูถื้อหุน้ 
3.5 เรื่องของอุบตัิเหตท่ีุเกิดขึน้ ทราบว่าบริษัทมีประกัน อยากจะ
สอบถามว่ากรมธรรม์ประกันภัยท่ีบริษัทได้ท  าไว้ ได้มีความ
คุม้ครองไปถงึในส่วนของการขาดรายไดห้รือไม่ เน่ืองจากพอเกิด
อุบตัิเหตุ เรือเราไม่ไดอ้อกใหบ้ริการตรงนีป้ระกันจะคุม้ครองใน
ส่วนของรายไดท่ี้ขาดหายไปหรือไม่ 

บรษิัทใชท้  าทา่เทียบเรือก็เป็นของกรมธนารกัษ์ ปัจจบุนัมีการขาย
สิทธิการเช่าในท่ีดินในมูลค่าท่ีสูงมาก และท าเลท่ีบริษัทสรา้ง
ทา่เรือก็เป็นท าเลท่ีดี ยากท่ีจะมีคูแ่ข่งมาสรา้งทา่เรือ 
3.5 ประกนัท่ีบรษิัทซือ้ไวเ้ป็นประกนัคุม้ครองตวัเรือ เพราะ ฉะนัน้
ความคุม้ครองก็จะอยู่ท่ีตวัของทรพัยส์ินเป็นหลกัไม่ไดคุ้ม้ครอง
ไปส่วนถึงรายได ้ถา้หากจะซือ้ประกันคุม้ครองในส่วนนีมี้ค่าเบีย้
ประกนัท่ีสงูมากซึง่บรษิัทไม่ไดท้  าไวใ้นจดุนัน้ 

4. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
4.1 อยากจะทราบวา่ ทา่เทียบเรือเกาะพะลวยท่ีฝ่ายบริหารก าลงั
ด  าเนินการอยู่นัน้ เบ็ดเสร็จแลว้จะตอ้งใชเ้งินลงทนุมากกว่า 100 
ลา้นบาท ใช่หรือไม่ และเหตใุดมลูค่าการก่อสรา้งถึงสูงเป็นอย่าง
มาก มี Spec อะไรพิเศษกวา่ถา้เทียบเรืออ่ืนหรือไม่ 
4.2 ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารมีแผนในการโปรโมท เกาะพะลวย 
ช่วงใด 

4. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
4.1 การก่อสรา้งทา่เทียบเรือเกาะพะลวย แตกตา่งกบัท่าอ่ืนทั่วไป 
เน่ืองจากจะตอ้งมีการน าเรือบารจ์ขา้มไปยงัเกาะพะลวย ในการ
วางป้ันจั่นและตอกเสาเข็ม สิ่งท่ีจะตอ้งระวงัก็คือ สิ่งแวดล้อม
แนวหิน หรือปะการงั อีกประการหนึ่งคือการหล่อพืน้ปนูในเกาะ
ซึ่งไม่การจ าหน่ายซีเมนต์ ท  าใหต้อ้งมีการขนส่งหินปูนทรายขึน้
ไปหล่อบนเกาะ ใช้เวลาในการรอนาน เน่ืองจากงานก่อสรา้ง
สามารถท าไดเ้ฉพาะเพียงกลางวนั กลางคืนไฟฟ้ายงัไม่เพียงพอ 
หากจะเปรียบเทียบกับท่าเทียบเรือทั่วไปเช่นเกาะสมุยใชเ้วลา
ประมาณ 3 เดือนแลว้เสร็จ แต่ถา้เกาะพะลวยใชเ้วลาประมาณ
เกือบ 1 ปีเต็ม ซึ่งเราจะตอ้งมีการตัง้เครื่องป่ันไฟกระแสไฟฟ้าใน
การใชง้าน ในการก่อสรา้งดว้ย  แค่ค่า overhead Cost ก็สูงมาก 
แตเ่ราโชคดีไดม้าในราคาท่ีต  ่า คา่ขนส่งวสัดกุ่อสรา้งเขา้เกาะก็สูง 
โชคดี ท่ีเราใช้เรือบริษัทเราเองในการขนส่งท าให้ต้นทุนใน
คา่ใชจ้่ายในการขนส่งลดลง 
4.2 ฝ่ายบริหารไดจ้ัดทีมงานและออแกไนเซอรพ์รอ้มในการ
วางแผนในการโปรโมทเกาะ ซึ่งเราอยู่ระหว่างการจัดท า แผน 
ประเด็นส าคญัอยู่ท่ีเรื่องของเรือท่ีบริษัทก าลงัจัดหาอยู่  หากเรือ
พรอ้ม บรษิัทก็พรอ้มที่จะโปรโมทเกาะทนัที 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใดเพิ่มเติม  
ประธานฯ ไดข้อบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดช้่วยใหค้วามคิดเห็นและขอ้เสนอแนะและสอบถามถึงการท างานของบริษัท  ซึ่ง

เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัเป็นขอ้คิด เป็นข้อระมัดระวัง ที่บริษัทจะต้องน าขอ้มูลเหล่านัน้ไปด าเนินการปรบัปรุง 
คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารนอ้มรบัค าแนะน า ขอ้ติชมตา่งๆ ไปพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ข  

ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่วาระดงักลา่วนี ้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสียงในวาระ
ที่ 2 นี ้

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2565 ตามที่บรษัิทไดร้ายงานขอ้มลูขา้งตน้ 
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วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2565 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 
ประธานฯ ไดร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาวา่ รายละเอียดงบการเงินท่ีเป็นสาระส าคญั บรษัิทไดร้ายงานให้

ที่ประชมุทราบในวาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2565 แลว้ ซึง่งบการเงินประจ าปี 2565 
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามล าดบัแลว้  ใน
วาระดงักลา่วนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูที่เพียงพอประกอบการตดัสนิใจในวาระท่ี 3 นี ้บริษัทจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ได้
สอบถามอีกครัง้หนึง่  

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบการเงินรวม       (หนว่ย : ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม  

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/(ลด) จากปี 2564 % 
 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 497.49 364.75 525.88 161.13 44% 
 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร -486.9 -424.74 -531.32 -106.58 25% 
   ก าไรขัน้ตน้ 10.59 -59.99 -5.44 54.55 -91% 
 รายไดอ่ื้น   6.19 8.06 8.31 0.25 3% 
   ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 16.78 -51.93 2.87 54.8 -106% 
ตน้ทนุในการจดัจ  าหนา่ย -8.73 -6.98 -10.78 -3.8 54% 
 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -78.28 -66.38 -70.99 -4.61 7% 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน -12.09 0 0 0 - 
  รวมคา่ใชจ้า่ย -99.1 -73.36 -81.77 -8.41 11% 
 ตน้ทนุทางการเงิน -14.45 -13.9 -17.43 -3.53 25% 
 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 18.39 29.08 21.43 -7.65 -26% 
ก าไรส  าหรบังวดปี -78.38 -110.11 -74.9 35.21 -32% 

 
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี่  (หนว่ย : ลา้นบาท) 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ทา่เรอืราชาเฟอรร์ี่ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 เพ่ิม/(ลด) จากปี 2564 % 
 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 487.23 360.35 502.38 142.03 39% 
 ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร -475.23 -419.63 -515.54 -95.91 23% 
   ก าไรขัน้ตน้ 12 -59.28 -13.16 46.12 -78% 
 รายไดอ่ื้น   7.27 9.87 13.67 3.8 39% 
   ก าไรก่อนคา่ใชจ้า่ยขายและบรหิาร 19.27 -49.41 0.51 49.92 -101% 
ตน้ทนุในการจดัจ  าหนา่ย -9.59 -7.77 -11.63 -3.86 50% 
 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร -77.15 -65.14 -71.18 -6.04 9% 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน -12.09 0 0 0 - 
  รวมคา่ใชจ้า่ย -98.83 -72.91 -82.81 -9.9 14% 
 ตน้ทนุทางการเงิน -14.1 -13.74 -17.53 -3.79 28% 
 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 19.65 27.53 20.2 -7.33 -27% 
ก าไรส  าหรบังวดปี -74.01 -108.53 -79.63 28.9 -27% 

 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใด  
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ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2565 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 นี ้จะตอ้งผา่นการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2565 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2565 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,184,483 100.0000% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน
น าเสนอขอ้มลูใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา 

 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษัิท ไดก้ าหนดใหบ้รษัิทจกัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิในแต่ละปีไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า  รอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ในแตล่ะปีในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทก าหนด ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน แผนการลงทุนความ
จ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมในปี 2565 ตามที่บริษัทได้
อธิบายใหท้ราบในวาระท่ี 2 ที่ผา่นมา บรษัิทขาดทนุสทุธิประจ าปี 2565 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 79.63 ลา้น
บาท ขาดทุนต่อหุน้เท่ากับ 0.40 บาท บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จากปัจจัยหลายๆดา้น ไม่ว่าดว้ยปัญหาสภาพ
เศรษฐกิจ และปัญหาโรคติดต่อรา้ยแรงโควิด-19  ดงันัน้ บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาการงดการจดัสรร
ก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 จึง
ขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้โปรดพิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2565 นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ดว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,880,359 98.9826% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.0174% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการที่ดี และใหผู้ถื้อ

หุน้ลงคะแนนไดอ้ยา่งอิสระ ขอใหก้รรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและเสนอแตง่ตัง้ใหมท่ี่ไดเ้ขา้รว่มการประชมุในครัง้
นี ้ขออนญุาตออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนีเ้สร็จสิน้  และมอบหมายใหน้าย
ชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงานน าเสนอขอ้มลูวาระนีใ้หท้ี่ประชุม               
ผูถื้อหุน้พิจารณา 

นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั
ของบรษัิทขอ้ 18 ไดก้ าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีในอตัราหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ หรือเสนอ
แตง่ตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่อีกวาระส าหรบัปี 2566 กรรมการครบก าหนดออกตามวาระมีดงันี ้   

 
1  

ช่ือ ต าแหนง่ 
1 นายอภิชาติ ชโยภาส  กรรมการบรษัิท และกรรมการผูจ้ดัการ 

2 นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา  กรรมการบรษัิท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3 นายสมศกัดิ ์หม่มว่ง  รองประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
1  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหนา้ระหว่างวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2565 – วนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2566 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้ และเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา และนายสมศกัดิ ์หม่มว่ง กลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการบรษัิทตอ่อีกวาระหนึง่ เนื่องจากบคุคลดงักลา่วเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณอ์นัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุน้ส่วนหรือกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบับริษัทฯ รวมทัง้มีคณุธรรม 
จรยิธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีตอ่องคก์ร สามารถอทุิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของ
บรษัิท 

ประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ รายละเอียดของกรรมการบรษัิทท่ีน าเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสิง่ที่แนบมาดว้ย 4. และที่น  าเสนอใน PowerPoint ขา้งตน้ จึงขอเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือ
เสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใด 
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ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกรท าการนับคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระเป็น
รายบคุคล 

 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ส าหรบัการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระนี ้จะท าการลงคะแนนมติแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะตอ้งไดร้บัการ
รบัรองดว้ยเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

โดยขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 

 

1. กรรมการทา่นแรก นายอภิชาติ ชโยภาส 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายอภิชาติ ชโยภาส กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,184,483 100.0000% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

2. กรรมการทา่นท่ีสอง นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายพิทกัษ์ เกียรติเดชปัญญา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,880,359 98.9826% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 

3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.0174% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

3. กรรมการทา่นท่ีสาม นายสมศกัดิ ์หม่มว่ง 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 128,184,483 100.0000% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 0 0 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2566 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทประจ าปี 2566 ตามที่กฎหมายเก่ียวกบั พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัไดก้ าหนดไว ้

บรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนสั 
เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่ เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่ง
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่

ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน 

 

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 – 2566 
 

รายการ 
ปี 2566 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
ปีทีเ่สนอ 

คา่ตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 5,000,000 บาท 

คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/
เดือน 

30,000 บาท/คน/
เดือน 

30,000 บาท/คน/
เดือน 

30,000 บาท/คน/
เดือน 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 10,000 บาท/ครัง้ 

คา่ตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทตอ่
เดือน 

50,000 บาทตอ่
เดือน 

50,000 บาทตอ่
เดือน 

50,000 บาทตอ่
เดือน 

 
โดยในปี 2565 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 2,500,000 บาท ซึง่ไมเ่กินวงเงิน 5,000,000 บาทตอ่ปีที่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 โดยเห็นชอบก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท ในปี 2566 ซึง่รวมถึง เงินเดือน 
โบนสั เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนพิเศษ และคา่ตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี ตามที่ได้
น าเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดงักลา่วนี  ้ และไม่มีผูถื้อหุน้
ทา่นใดสอบถามหรอืเสนอแนะเรือ่งใด ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจ าปี 2566 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ        
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 
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มติที่ประชุม  
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ านวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรษัิทดงันี ้

ก) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตอ่ทา่นคราวละ 10,000 บาทตอ่กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุกรรมการบรษัิท 
ข) คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบทา่นละ 30,000 บาทตอ่เดือนตอ่คน โดยแบง่จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่
ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ค) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เขา้รว่ม
ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ง) คา่ตอบแทนประธานกรรมการบรษัิทเป็นจ านวน 50,000 บาทตอ่เดือน  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,880,359 98.9826% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,304,124 1.0174% 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 
วาระที่ 7  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปี 2566 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2566 ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 

นายชาคริต โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และขอ้บงัคบัของบริษัท ไดก้ าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทเป็นประจ าทกุปี ผูส้อบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้มีดงันี ้

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี 4 เลขทะเบียน จ านวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 
5 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ 4917 2 ปี (ปี 2556– 2557) 
6 นายเทอดทอง เทพมงักร 3787 - 
7 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั 9622 3 ปี (ปี 2559-2561) 
8 นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 10508 - 

 

หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แหง่บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ของ
บรษัิท โดยก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 2,520,000 บาทตอ่ปี (รวมบรษัิทยอ่ย) ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอ
ขา้งตน้ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละไมม่ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

โดยอตัราค่าสอบบญัชี ที่เสนอดงักลา่ว เป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณ 3 แสนบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 
12% เนื่องจากผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นวา่ บรษัิทมีการจดัตัง้บรษัิทย่อยเพิ่มขึน้อีกหนึ่งบริษัท และผูส้อบบญัชีไม่ไดเ้พิ่ม
เงินคา่สอบบญัชีมาแลว้กวา่สามปี 
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เปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีประจ าปีและรายไตรมาส ปี 2563-2566 

ท่ี รายละเอียด หน่วย 
ปีท่ีเสนอ  

2566 
2565 ปี 2564 ปี 2563 หมายเหตุ 

1 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรร่ี์ จ ากัด (มหาชน) 

 1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 700,000 640,000 640,000 640,000  

 1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 660,000 630,000 630,000 630,000 ไตรมาสละ 220,000 บาท 

2 บริษัท อารพ์ี ทรานสปอรต์เทช่ัน จ ากัด 

 2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 250,000 210,000 210,000 210,000  

 2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 165,000 165,000 165,000 165,000 ไตรมาสละ 55,000 บาท 

3 บริษัท จัดหางาน อารพ์ี จ๊อบ จ ากัด 

 3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 100,000 100,000 100,000 100,000  

 3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 90,000 90,000 90,000 90,000 ไตรมาสละ 30,000 บาท 

4 บริษัท อารพ์ี แมเนจเม้นท ์2022 จ ากัด 
4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี (บาท) 100,000 - - -  

4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 45,000 - - - ไตรมาสละ 15,000 บาท 

5 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจ าปี (บาท) 150,000 140,000 140,000 140,000  

6 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส (บาท) 120,000 105,000 105,000 105,000 ไตรมาสละ 40,000 บาท  

7 
งานตรวจสอบการควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคมุเฉพาะระบบงาน 

(บาท) 140,000 140,000 140,000 140,000  

 รวมค่าตอบแทน (บาท) 2,520,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัรายช่ือที่น  าเสนอขา้งตน้ หรือผูส้อบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนั แห่งบริษัท พีวี ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 และเห็นควรอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีในอตัราค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 จ านวน 
2,520,000 บาทตอ่ปี ตามที่ไดน้  าเสนอดงักลา่ว 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณาพิจารณาแตง่ตัง้
ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2566  ตามที่ไดน้  าเสนอขา้งตน้ 

ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ไดแ้สดงความเหน็ดงันี ้
ขอแสดงความคิดเห็นใหท่ี้ประชุมไวพ้ิจารณาว่า ดว้ยขา้พเจา้ได้
ประชมุรว่มกบัหลายบรษิัท ท่ีผ่านมา ไม่มีบริษัทไหนท่ีมีการปรบั
ค่าสอบบญัชีขึน้ในปี 2566 นี ้มีแต่จะปรบัลดราคาลง สาเหตุท่ี 
ผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่ปรบัลดราคามีเหตผุลว่า ดว้ยการท างานท่ี
มนัไม่เหมือนเดมิ เดี๋ยวนีม้าใชร้ะบบของการส่งขอ้มลู Data มาก
ขึน้ และใชร้ะบบการประมวลผลในระบบตวัเลข โดยท่ีไม่จ  าเป็น
จะตอ้งนั่งเฝา้ขอ้มลู 
ในการเก็บขอ้มูลทีละส่วนทีละส่วน สังเกตไดว้่าการเก็บขอ้มูล
เหล่านี ้ปัจจุบันใช้ชั่วโมงการท างานลดลง อีกทัง้การประเมิน
ขอ้มลูก็สามารถท าไดง้่ายขึน้ 
ยกตวัอย่างหลายบริษัทท่ีขา้พเจา้ไดไ้ปร่วมประชุมมา ไม่ว่าจะ
เป็นระดับบริษัทใหญ่หรือบริษัทปานกลาง ส่วนใหญ่แลว้จะมี
การปรบัคา่สอบบญัชีลดลงไม่วา่จะเป็น 10% หรือ 20% 

1. ประธานฯ และผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
ดงักล่าว 
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อนันีแ้ลว้แตบ่รษิัทและนอ้ยมากท่ีจะใชอ้ตัราราคาเท่าเดิม แต่ท่ี
สังเกตคือการเพิ่มค่าสอบบัญชี ไม่มี หากจะถามว่าบริษัท
เหล่านัน้ไม่มีบรษิัทย่อยเพิ่ม ไม่มีบริษัทลูกเพิ่มนัน้ไม่จริง ต่างก็
มีบรษิัทย่อยบรษิัทเพิ่มกนัทัง้นัน้ 
ขา้พเจ้าเลยอยากใหท่ี้ประชุมโปรดพิจารณาในจุดนี้ อาจจะ
ตอ้งมีการเจรจา ตอ่รอง หรือพิจารณาผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีใหร้าคา
ท่ีดีกวา่ นี ้ผมว่าผูบ้ริหาร น่าจะไม่มีปัญหาในการเจรจาต่อรอง 
คา่ใชจ้่าย อยากใหป้รบัลดลง ใหใ้ชร้าคาเดิมขา้พเจา้ยงัรูส้ึกว่า
ยงัไม่ถกูตอ้งเลย เพราะบรษิัทส่วนใหญ่ส่วนมากก็ปรบัลดราคา
ลงกนัทัง้นัน้ 

 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติ วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีประจ าปี 2566 นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนุมตัิจากผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนีจ้าก บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั เป็น                 
ผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2566 

 นายประวิทย ์ วิวรรณธนานตุร ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4917 

 นายเทอดทอง เทพมงักร ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3787 

 นางสาวชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9622 

 นางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที่ 10508 
หรอืผูส้อบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดยีวกนั แหง่ บรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2566 ของ

บรษัิท และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2566 จ านวนเงิน 2,520,000 บาทตอ่ปี(รวมบรษัิทยอ่ย) ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,879,359 98.9818% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 1,305,124 1.0182% 
3. งดออกเสยีง 0 0 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุ้น 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน
วาระพิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 20,000,000 หุน้ ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายชาคริต โอภาสอุดม น าเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ใหด้  าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น  220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 
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20,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นมลูค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 
20,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยวตัถปุระสงค ์เพื่อใชใ้นการขยายกิจการใน
อนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนบริษัทและ /หรือบริษัทย่อยในสว่นที่เหลือ ทัง้นี ้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวก็
ได ้รวมถึงการก าหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็น
และสมควรที่เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึงการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนเขา้จด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(โปรดดแูบบรายงานการเพิ่มทนุตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 
3.)  

โดยตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฉบบัที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุน้ออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมถึงฉบบัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดใหบ้ริษัท
จดทะเบียนตอ้งเสนอขายหุน้ที่ไดร้บัอนุญาตใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่
เกินสบิสองเดือนนบัตัง้แตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วจะตอ้งไมเ่ป็นการจดัสรรใหแ้ก่บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รวมทัง้ราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัตอ้งไม่เขา้ข่ายเป็นราคาต ่าตามเกณฑร์าคาของส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียน
เสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั (รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศ ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 
เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใน
ราคาต ่า โดยราคาตลาดที่ใชใ้นการก าหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของ
หุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัท าการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบหา้วนัท าการติดต่อกัน 
ก่อนวนัแรกที่บรษัิทจะเสนอขายตอ่บคุคลในวงจ ากดั 

โดยเมื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 
220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุน้จดทะเบียนของบริษัทเป็นจ านวน 20,000,000 หุน้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และในปี 2564 บริษัทฯ มิไดม้ีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯจึงไดข้อมติที่
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2565 และที่ประชุมมีมติอนมุตัิใหข้ยายระยะเวลาการจดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทออกไปอีก 1 ปี ใหส้ิน้สดุวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 

และในปี 2565 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ก็มิไดม้ีการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงักลา่ว ดงันัน้ เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จะครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2566 นี ้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้  เห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิขยาย
ระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งจะครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 โดยใหข้ยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี 
สิน้สดุวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 โดยใชเ้ง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
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ด าเนินการต่างๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทเช่นเดียวกบัที่เคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ทกุประการ จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้โปรดพิจารณาครบั 

 

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม หรอืเสนอแนะใดๆ ตอ่วาระพิจารณานี ้ 
ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายอดเิรก พิพฒันปั์ทมา ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
1.1 ขา้พเจา้ขอแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ การออกหุน้ PP 
ของบริษัท แทนผูถื้อหุน้ว่า บริษัทสามารถจัดสรรหุน้ดงักล่าว 
โดยท่ีผูถื้อหุน้ไม่ทราบรายละเอียด คือหุน้ PP ผูถื้อหุน้ไม่ทราบ
รายละเอียดอะไรเลย บริษัทอาจจะไปเพิ่มกับใครก็ได้ ใน
วงจ ากดั และราคาท่ีเสนอนัน้ ส่วนมากตาม ก.ล.ต.ก็จะบอกว่า 
ใช้ราคาเฉล่ีย 7 วัน Discount ให ้10% อย่างเช่นหุน้ตอนนี้
ราคา 1.97 บาทตอ่หุน้ อาจจะขายท่ีราคา 1.77 บาทต่อหุน้ก็ได ้
ขายแลว้ปีหนา้ก็เพียงแค่แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดยส่วนตวัแลว้
ข้าพเจ้ามองว่าหากบริษัทจะท าการเพิ่มทุน  บริษัทสามารถ
เพิ่มทุนแบบปกติก็ได้ ท  าไมเราจะต้องขอท าแบบขออนุมัติ
ล่วงหนา้เพ่ือไปท าแบบ PP และไปท าเองล่วงหนา้และก าหนด
ราคาเอง และขายใครก็ไม่รู ้ แลว้ค่อยมาบอก หากจะถามว่า
การท าอย่างนี้จะท าให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบไหม  ข้าพเจ้ามี
ความเหน็วา่ท  าใหผู้ถื้อหุน้เสียเปรียบเพราะเราไม่ไดซ้ือ้ในราคา
พิเศษ เราซือ้ในราคาปกตทิางตลาดหุน้ และก็ไม่เขา้ใจว่าท าไม
ตอ้งไปขอเจา้นัน้เจา้นี ้ก็เลยอยากจะเสนอว่าการเพิ่มทนุ อยาก
ใหเ้พิ่มทนุแบบเป็นปกตไิดห้รือไม่ 

1. นายอภิชาต ิชโยภาส ไดอ้ธิบายใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 
1.1 เรื่องของการออกหุน้ PP ทางบริษัทไดเ้ล่ือนการออกมา 2 
ครัง้แลว้ การออกหุน้ PP เป็นการออกในเชิงของการท า ธุรกิจ 
และ Partner ท่ีบรษิัทไดต้ิดต่อไวก้็ยงัมีความประสงค ์ท่ีจะร่วม
ท าธุรกิจกบับรษิัท วา่บรษิัทมี Potential ทัง้นีท้ัง้นัน้การท่ีขอนี ้ก็
ไม่ไดเ้ป็นการกระท าท่ีเอาเปรียบผูถื้อหุน้แต่อย่างใด เพราะการ
ออกหุน้ PP ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นเพียงการออกหุน้ PP เพียง
ไม่ก่ีเปอรเ์ซ็นตข์องหุ้นทัง้หมด เป็นลักษณะของการชักชวน
กลุ่มนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพมาร่วมท าธุรกิจร่วมกนั การขอครัง้นี ้
ไม่ไดเ้ป็นการขอใหม่ เป็นการขอตัง้แต่ปี 2564 และในปี 2566 
นี ้ก็เป็นเพียงการขอขยายการจดัสรร ระยะเวลาออกไป 
ฝ่ายบริหารก็เห็นว่า ตอนนีก้็เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสามารถกลบัมา
ท าอีกครัง้หนึ่ง ถา้เปรียบเทียบกับจ านวนหุน้ทัง้หมดเพียงแค่ 
10% เท่านัน้ ไม่มีผลท่ีจะเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายย่อย เป็นเชิง
ธุรกิจท่ีเป็นการเพิ่มพนัธมิตรเสียมากกว่า หากว่าเราประกอบ
ธุรกิจโดยไม่มีพันธมิตรเลย ไม่ว่าจะเป็น ATP 30 กลุ่มบริษัท
สบาย Global House และอ่ืนๆ ก็ยากท่ีจะท าใหธุ้รกิจเติบโตได ้
จงึขอเรียนใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณา 

2. นางสาวเจนเนตร เมธาวีวนิิจ ผูถื้อหุน้ ไดเ้สนอแนะดงันี ้
2.1 โดยส่วนตวัแลว้เหน็ดว้ยกบัการออกหุน้ PP  
2.2 บรษิัทคงมีกลุ่มนกัลงทนุไวใ้นใจแลว้ อย่างไรก็ดี ถา้มีบริษัท
พันธมิตรมาแล้วก็อยากให้อยู่กับเรานานๆ ไม่อยากให้เกิด
เหตกุารณท่ี์ผูซ้ือ้หุน้ PP เป็นกลุ่มนกัลงทนุ เม่ือไดหุ้น้ในราคาท่ี
ตัวเองต้องการแล้ว  พอถึงเวลาก็เท ขาย ไม่อยากให้เกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวอยากใหเ้ขาอยู่กับเรานานๆ เป็นพันธมิตร
ทางการคา้กนันานๆ ช่วยพลกัดนัธุรกิจใหโ้ตไปดว้ยกนั 
 

2. ประธานฯ และผูบ้ริหารนอ้มรบัขอ้เสนอแนะและความเห็น
ของผูถื้อหุน้ดงักล่าว และจะน าขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปคดั
สรรพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีดีท่ีสดุ 

 

ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืใหข้อ้คิดเห็นใดเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงมอบหมายใหพ้ิธีกร ท าการนบัคะแนน 
 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนมุตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบริษัท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,000,000  หุน้ นี ้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ย
คะแนนเสยีงสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีมติอนมุตัิใหข้ยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิท ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) จ านวน 20,000,000 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึง่จะครบก าหนดในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2566 เพื่อเสนอขายแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยใหข้ยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิน้สดุวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 โดยใหใ้ช้เง่ือนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ
ด าเนินการตา่งๆในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทเช่นเดียวกบัท่ีเคยอนมุตัิไวโ้ดยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดว้ย 126,880,242 98.9825% 
2. ไมเ่ห็นดว้ย 117 0.0001% 
3. งดออกเสยีง 1,304,124 1.0174% 
4. บตัรเสยี 0 0 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายชาครติ โอภาสอดุม รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานแผนงานบญัชีและการเงิน รายงาน

วาระพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
นายชาครติ โอภาสอดุม น าเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาวา่เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุใน

ดา้นตา่ง ๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวยีนของบรษัิทจึงขอใหพ้ิจารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิท
จ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายเบือ้งตน้ มีดงันี ้

 

วตัถปุระสงค ์ : เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทนุในดา้นต่างๆ ในอนาคต และใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนของบรษัิท 

ประเภท : หุน้กู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เวน้แต่หุน้กู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ 
ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือคืนเงินตน้ครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน มีประกนัหรือไม่มีประกนั มี
หรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ หรือเป็นหุน้กูอ้นุพนัธ์ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

จ านวนเงินรวม : มูลค่ารวมของหุน้กู้ก าหนดไวไ้ม่เกิน 800 ลา้นบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นใน
จ านวนที่เทียบเทา่ 
ทัง้นี ้บรษัิทสามารถออกและเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม และ/หรอื ออกและเสนอขายหุน้กู ้เพื่อทดแทน
หุน้กูเ้ดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุน้กูท้ี่บรษัิทออกจ าหน่ายแลว้ในขณะ
ใดขณะหนึง่จะตอ้งมีจ านวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว 

อาย ุ : ส าหรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และส าหรบัหุน้กูร้ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแตล่ะคราว และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

การเสนอขาย : เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ใหแ้ก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุน
สถาบัน และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็น
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โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรอืเป็นรายครัง้ก็ได ้ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่
ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด 

: ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท้ี่ออกในแตล่ะครัง้ 

เง่ือนไขอื่นๆ : ขอ้จ ากดัและเง่ือนไขอื่นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่ละคราว มลูค่าที่
ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้วิธีการออกและเสนอ
ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนก าหนด การจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ (ถา้มี) และอื่นๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื กรรมการผูจ้ดัการ ที่จะพิจารณาก าหนดตอ่ไป 

 

 

ทั้งนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ัดการ ในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ตล่ะประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ 
อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ในแต่ละคราว ใหส้  าเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และ
รวมถึงการมีอ านาจในการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจ้ัดการการจ าหน่ายและรบัประกันการจัดจ าหน่าย  
และ/หรอืสถาบนัการจดัอนัดบัความนา่เช่ือของผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอื บคุคลอื่นใด ในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตัง้ตาม
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรการเข้าท าและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู ้
(Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement) และ/หรือ สญัญาอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง การจดัท า การลง
นาม และการยื่นค าขอและเอกสารต่าง ๆ กบัส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และนิติ
บคุคล และ/หรอื บคุคลอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาและอนุมตัิการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายดงักลา่วขา้งตน้  

นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใหท้ี่ประชมุทราบวา่ วาระดงักลา่วนีเ้ป็นวาระมติเรื่องเดิม จากหลายๆปีที่
ผา่นมา บรษัิทเคยมีการขอมติดงักลา่วนีม้าแลว้ 2 ปี เรือ่งการออกหุน้กู ้เป็นนโยบายหลกัของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัเรื่องของ
การขยายแผนงาน จึงจ าเป็นจะตอ้ง มีการวางแผนการออกและเสนอขายหุน้กูไ้วเ้พื่อรองรบัแผนงานในอนาคต หากไม่มี
การขยายแผนงาน ก็ยากที่จะมี Growth ในอนาคต จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งขอมติที่ประชุมผูถื้อหุน้เอาไวเ้พื่อรองรบั 
แผนงานของบรษัิทในอนาคต แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ หากไม่จ าเป็น บริษัทก็อาจจะไม่ออกหุน้กู้ อย่างไรก็ดีหากจะมีการใชใ้นการ
ออกหุน้กูด้งักล่าว ฝ่ายบริหารก็จะแจง้ข่าวประชาสมัพนัธใ์นพืน้ที่ Public เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ จึงขอใหท้ี่ประชุมโปรด
พิจารณา 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้สอบถามหรอืเสนอแนะตอ่วาระพิจารณาดงักลา่วนี ้ 
ขอ้สอบถามหรือขอ้เสนอแนะ ค าชีแ้จง 

1. นายอดเิรก พิพฒันปั์ทมา ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงันี ้
ขอแสดงความคดิเหน็ความกงัวลใหท่ี้ประชมุทราบวา่ 

1.ประธานฯ และผูบ้ริหารนอ้มรบัขอ้เสนอแนะความเห็นของ          
ผูถื้อหุน้ และจะน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปพิจารณา 
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ภาระหนีใ้นปัจจบุนัของบริษัทอยู่ท่ีประมาณ 320 ลา้นบาท และ
มีการจ่ายดอกเบีย้ใหก้ับธนาคารปีละประมาณ 16 ล้านบาท 
ราว ๆ ประมาณ 5% เม่ือเรากลับมาดูว่าปีท่ีเราท าผลงานได้
อย่างดีเด่น ประมาณปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายไดอ้ยู่ท่ี
ประมาณ 735 ลา้นบาท และปี 2562 เรามีรายไดป้ระมาณ 713 
ลา้นบาทก่อนท่ีโควิดจะมา ในปี 2561 ท่ีว่าดีๆบริษัทยังมีก าไร
เพียง 22 ลา้นบาท ปี 2562 ก่อนโควิดบริษัทมีก าไรเพียง 7 ลา้น
บาท แตใ่นขณะเดียวกนัดอกเบีย้เรา มีจ านวนถงึ 16 ลา้นบาท ที
นีถ้า้เราออกหุน้กู ้จะเป็นการสรา้งภาระหนีเ้พิ่มขึน้ ท  าใหบ้ริษัทมี
หนีส้ินเพิ่มขึน้มาก และเม่ือคิดค  านวณจ านวนดอกเบีย้ท่ีบริษัท
จะตอ้งจ่าย คาดการณว์า่อาจจะท าใหบ้ริษัทไม่มีก าไรในแต่ละปี 
และผูถื้อหุน้ท่ีจะรอกินปันผลก็คงจะตอ้งรอฝันตอ่ไป  
จงึขอฝากไวใ้นประชมุวา่ การท่ีบรษิัทจะเพิ่มภาระ เพิ่มหนีเ้ขา้ไป
อีกนั้น จะสอดคล้องกับรายไดข้องบริษัทท่ีจะมาสรา้งก าไรได้
หรือไม่ และเพียงพอท่ีจะจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีได้
หรือไม่ หากเรามีแต่การเพิ่มการลงทุนขยาย สุดทา้ยแล้วเรา
อาจจะไม่มีปันผลไปอีกนาน อีกประเด็นเรื่องของการออกหุน้กูมี้
เรื่องของการ Rolling เดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทท่ีเกิด default 
เพราะว่าไม่ Rolling กันต่อเน่ือง และการท่ีออกหุน้กู้มา 800 
ลา้นบาท ในการท่ีจะหาเงินกอ้น 800 ลา้นบาท ก็เป็นภาระใหญ่
ของบรษิัท ไม่เหมือนกบัการกูข้องธนาคาร สามารถเจรจาค่อยๆ
ทยอยจ่ายขอผ่อนไปได ้ถา้เราไม่มั่นใจว่าเราจะRollingไดเ้รื่อย 
เรื่อย ก็เป็นอะไรท่ีอันตรายเหมือนกัน ขอฝากความเห็นไวใ้หท่ี้
ประชมุผูถื้อหุน้ไวพ้ิจารณา 

นายอภิชาติ ชโยภาส ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมใหท่ี้ประชุมทราบว่า 
ฝ่ายบริหารคงไม่ออกทีเดียวทัง้หมด 800 ล้านบาท ขึน้อยู่กับ
ความสมเหตุสมผลของการใช้งาน การลงทุนมากกว่า การขอ
ออกหุน้ PP ก็ดีการขอออกหุน้กูก้็ดี เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ
ในการท างานเสียมากกว่า ในฐานะผูบ้ริหารก็มีความมั่นใจเป็น
อย่างมากวา่ หากไม่เกิดเหตกุารณอ์ะไรท่ีพลิกผนัเหมือนหลายปี
ท่ีผ่านมา คาดการณ์ว่าน่าจะพลิกฟ้ืนธุรกิจของบริษัทได้ใน
ภายในปีนี ้อย่างไรก็ดีเรื่องของอัตราดอกเบีย้ ก็หาใช่ว่าอัตรา
ดอกเบีย้ของธนาคารจะถูกเสมอไป ปัจจุบนัอัตราดอกเบีย้ของ
ธนาคารก็สูงมากและมีการปล่อยค่อนขา้งจะยากกว่าหลายปีท่ี
ผ่านมา คิดง่ายๆว่า ขอเพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีอุปกรณ์ ในการ
ท างานในการวางแผน การท าธุรกิจในอนาคต 

 

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯจึงมอบหมายให้พิธีกร
ด าเนินการในสว่นของการนบัคะแนน 

 

พิธีกรไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้กูข้อง
บริษัทจ านวนไม่เกิน 800 ลา้นบาท นี ้จะตอ้งผ่านการเห็นชอบอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง จึงขอใหท้ี่ประชมุโปรดลงมติ 

มติที่ประชุม  
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบรษัิทจ านวนไมเ่กิน 800 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่

น  าเสนอดงักลา่ว ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตทิีล่ง 
จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ดว้ย 126,880,242 98.9825% 

2. ไม่เหน็ดว้ย 117 0.0001% 

3. งดออกเสียง 1,304,124 1.0174% 

4. บตัรเสีย 0 0 
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วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 
ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุผูถื้อหุน้วา่ มีผูใ้ดจะสอบถามหรอืเสนอความเห็นเรือ่งอื่นใด นอกจากวาระท่ีก าหนด

หรอืไม ่และไมม่ีผูถื้อหุน้สอบถามและน าเสนอความเห็นใด 
 

 

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ไดส้ละเวลาอนัมีค่าเขา้ร่วมการประชุมกับบริษัท บริษัทนอ้มรบั
ขอ้คิดเห็นต่างๆ ดว้ยความเคารพเพื่อน าไปปฏิบตัิปรบัปรุงใหด้ีขึน้  เพื่อใหบ้ริษัทประสบความส าเร็จกา้วหนา้รว่มกัน จึง
ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่น ณ โอกาสนี ้และขออนญุาตปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566  

 
ปิดการประชมุผูถื้อหุน้ เวลา 16.00 น. 

 
 
 
 

(ศาสตราจารยพ์ิเศษธงทอง จนัทรางศ)ุ  
ประธานทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
 
 

 

( นายบญัญตัิ แสงนิรตัน ์) 
ผูบ้นัทกึกการประชมุ 


